

Thưa anh chị em thuộc Giáo phận Saitama,

Khai mở năm Phúc Âm Hóa và Truyền Giáo trong Giáo phận Saitama

— Mọi tín hữu đều là nhà truyền giáo —

Sứ mệnh của Giáo hội

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho muôn dân và làm cho họ trở thành môn đệ của Thầy”.

Đây chính là sứ mệnh của Đức Giê-su.

Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản đã tổ chức “Hội nghị toàn quốc xúc tiến việc rao truyền Phúc Âm” (NICE) vào năm 1987. Vấn đề “Xây dựng Giáo hội rộng mở” đã được nêu lên, và chính vì thế mà có kim chỉ nam “lắng nghe, giải quyết, làm sống động” nhằm để xây dựng một cộng đoàn thư giãn, nghỉ ngơi và khích lệ khi đáp ứng được các mối quan tâm và những nhu cầu cần thiết của mọi người, nhất là những người ở địa vị thấp, những người đau khổ về tinh thần, sống đơn thân và bất an.

Tôi thiết nghĩ, chính chúng ta phải trở nên một Giáo hội biết đón tiếp nồng hậu những người đến nhà thờ. Ngoài ra, bất kể người tín hữu nào, dù không phải là linh mục cũng có thể nói cho những anh chị em muốn tìm hiểu Ki-tô giáo về lý do mình trở thành người Ki-tô hữu và những điều mình tin. Chúng ta cần chuẩn bị công việc ấy để truyền đạt bằng chính lời nói của mình. Để được như thế, chúng ta cần nuôi dưỡng và khích lệ cộng đoàn Giáo xứ.

Rao truyền Phúc Âm của người tín hữu

Mọi tín hữu đều được mời gọi rao truyền Phúc Âm.

Các tín hữu có thể truyền giáo tùy theo hoàn cảnh và ơn gọi của chính mình.

Khi chu toàn công việc ở thế gian, và qua các công việc ấy, các tín hữu cũng có vai trò rao truyền Nước Chúa đến. Bên cạnh ấy, việc đào tạo các tín hữu phụ trách các khóa học giáo lý tân tòng, giáo dục đức tin hoặc công việc hướng dẫn trong Giáo xứ là điều rất quan trọng.

Tuy nhiên, các vị phụ trách mục vụ, các linh mục phụ trách, các vị cộng tác và các vị phụ trách nên thường xuyên liên lạc với nhau trong những công việc ấy.

Hơn nữa, vì có nhiều anh chị em muốn học hỏi Giáo lý, Thánh Kinh, hoặc Phụng vụ nên có thể mở các khóa học tại các Giáo xứ. Vì các linh mục bận rộn và tùy thuộc vào điều kiện của các Giáo xứ nữa, nên việc mở các khóa học nhằm để đào sâu đức tin theo cấp độ của Giáo phận hoặc của các tỉnh là rất cần thiết.

Sự khó khăn của Ki-tô giáo

Chúng ta hãy cùng nhau thử suy nghĩ các vấn đề sau đây :

Ki-tô giáo được xem là tôn giáo như thế nào trong xã hội Nhật Bản ? Có nhiều người ngoài Giáo hội chỉ trích vì họ không hiểu ngôn từ, hành động cũng như lối suy nghĩ của chúng ta. Điểm nào khó có thể chấp nhận ? Điểm nào gây nên có vấp ngã ? Điểm nào khó có thể lý giải được ?

Cũng có những câu hỏi rất đơn sơ :

Người ta sẽ ra sao sau khi chết ? Tại sao sự ác lại xảy ra trên thế giới do Thiên Chúa sáng tạo, v.v....

Với một ý nghĩa nào đó thì trận động đất lớn tại miền Đông Nhật Bản là một thử thách lớn đối với nhiều tôn giáo.

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã thành thật trả lời câu hỏi của bé gái sống tại Nhật tên là Elena “Tại sao trẻ em sống tại Nhật phải trải qua nỗi sợ hãi như vậy ? ”

Ngoài ra, việc “làm chứng” cũng rất quan trọng. Người ta nhạy cảm về cách chúng ta sống theo những gì chúng ta nói, hơn là những gì chúng ta tin và chúng ta nói những gì.

Mỗi ngày chúng ta sống như thế nào. Miệng thì nói những lời rất hay nhưng đời sống lại chẳng phải như vậy..... Nếu như thế, chúng ta sẽ làm có vấp ngã cho người khác.

Ủy Ban Tân Phúc Âm Hóa

Như thế, vấn đề được đặt ra là chúng ta sẽ làm gì trước những hiểu lầm và không hiểu biết về Giáo lý của Ki-tô giáo cũng như nỗ lực để giải quyết những vấn đề ấy. Vì lý do này, tôi đã thiết lập Ủy Ban Tân Phúc Âm Hóa để giải quyết các vấn đề đã được nêu trên. Xin anh chị em hiểu, cộng tác và tham gia vào Ủy Ban này.

Ngày 30 tháng 1 năm 2017

Giám quản Giáo phận Saitama
Tổng Giám Mục Phêrô Okada
Takeo